



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวัน ที่ 12 กันยายน 2562

เรื่อง	สื่อ
1. สศก.ชี้รายได้เกษตรกรเพิ่มเกือบเท่าตัว	มติชน
2. คอแลมน์: คั้นปากอยากเล่า: คนลุ่มอย่าข้าม	ไทยโพสต์
3. รายงานพิเศษ: กรมตรวจบัญชีฯสนองนโยบาย สร้างความเข้มแข็งให้สหกรณ์....	แนวหน้า
4. องค์กรวิจัยปลดล็อก 'น้ำดอกไม้' โกอินเตอร์	กรุงเทพธุรกิจ
5. คอแลมน์: จันทราทำพระอาทิตย์: อดีตตามล่าผู้กองธรรมนัส	ผู้จัดการรายวัน 360 องศา
6. หนุนสหกรณ์พื้นที่โครงการหลวง'เชื่อมเครือข่ายสู่ความมั่นคงยั่งยืน	คมชัดลึก
7. 'วันดินโลก' วันแห่งความปลื้มปิติของคนไทย	เดลินิวส์
8. สหกรณ์ก้าวไกล: หนุนงบไทยนิยม ยั่งยืน กว่า 16 ล้านบาท	ข่าวสด
9. กล้าได้ กล้าเสีย: รัฐบาล"งานเข้า"อีกจนได้	ไทยรัฐ
10. กรมชลฯเผย8จว.อีสานท่วม โคราชวิกฤตอ่างเก็บน้ำแห้ง	มติชน



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ มติชน

หัวข้อข่าว : สศก.ชี้รายได้เกษตรกรเพิ่มเกือบเท่าตัว

วันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน พ.ศ.2562

ฉบับที่ : 15159 หน้า : 6 (ล่างซ้าย)

สศก.ชี้รายได้เกษตรกรเพิ่มเกือบเท่าตัว

- หลังเข้าร่วมโครงการปลูกพืชแทนข้าว
- มั่นใจพื้นที่ขยายถึง 2 แสนไร่ตามเป้า

นางอัญชนา ตราโช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงผลการประเมินโครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลาย ฤดูนาปรัง ปี 2562 ว่าที่ผ่านมากรมได้ดำเนินการสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนการปลูกข้าวไปปลูกพืชที่หลากหลาย ไร่ละ 1,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 15 ไร่ มีระยะเวลาดำเนินโครงการตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561-มิถุนายน 2562 พื้นที่เป้าหมาย 53 จังหวัดรวม 13,500 ครัวเรือน คิดเป็นพื้นที่เป้าหมาย 200,000 ไร่

นางอัญชนากล่าวว่า ผลดำเนินงานพบว่าเกษตรกรร่วมโครงการและปรับเปลี่ยนจากการปลูกข้าวนาปรังไปปลูกพืชอื่นใน 48 จังหวัด พื้นที่ 162,763 ไร่ หรือคิดเป็น 91%

ของเป้าหมาย ดังนั้น จะเปิดให้เกษตรกรเข้าร่วมโครงการไปเรื่อยๆ จนครบพื้นที่เป้าหมายที่ 200,000 ไร่ ซึ่งล่าสุดมีเกษตรกรเข้าร่วมแล้วรวม 21,919 ครัวเรือน คิดเป็น 162% ของเป้าหมาย ครอบคลุมพื้นที่ทุกภาคของประเทศ ยกเว้นภาคใต้

นางอัญชนากล่าวว่า ในปี 2560-2561 มีเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการคิดเป็นกว่า 78% และปรับเปลี่ยนการผลิตอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ส่วนเกษตรกรอีก 22% เป็นเกษตรกรที่ปรับเปลี่ยนการผลิตเป็นปีแรก โดยมีพื้นที่เฉลี่ยครัวเรือนละ 7.25 ไร่ ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการปรับเปลี่ยนการผลิตเฉลี่ย 7,250 บาทต่อครัวเรือน และจากการสำรวจข้อมูลเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 320 ราย ในพื้นที่ 18 จังหวัด อาทิ เชียงราย พะเยา นครสวรรค์ ปทุมธานี และชัยภูมิ เป็นต้น

ระหว่างเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2562 พบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่เก็บเกี่ยวผลผลิตในโครงการแล้ว โดยพืชที่เกษตรกรปรับเปลี่ยนทดแทนการปลูกข้าวนาปรัง ได้แก่ ถั่วเขียว พืชผัก ถั่วเหลือง ข้าวโพดหวาน ถั่วลิสง พืชอื่นๆ ตามลำดับ ซึ่งภายหลังการจำหน่ายผลผลิตเกษตรกรมีรายได้เฉลี่ย 4,205 บาทต่อไร่ สูงกว่าการปลูกข้าวนาปรังถึง 2,700 บาทต่อไร่

“ภาพรวมเกษตรกรมีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโครงการ พบว่ามีเกษตรกรกว่า 89% ที่มีความตั้งใจจะเข้าร่วมโครงการต่อในปี 2563 เนื่องจากการได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ รวมถึงช่วยเพิ่มรายได้และผลตอบแทนที่สูงขึ้นอีกด้วย อย่างไรก็ตาม ยังพบว่ามีเกษตรกรกว่า 48% ที่ยังประสบปัญหาด้านราคาผลผลิตตกต่ำ ดังนั้น การดำเนินโครงการในระยะต่อไป ควรมีมาตรการในการบริหารจัดการผลผลิตควบคู่กับการปรับเปลี่ยนปลูกพืชเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาดังกล่าวขึ้นต่อไป” นางอัญชนากล่าว



คนลุ่มอย่าข้าม

ปาวใหญ่ช่วงนี้ยกให้ศาลฎีกาพิพากษาจำคุก 12 แกนนำ นปช. 4 ปี ในคดีบุกรุกการประชุมผู้นำอาเซียนเมื่อปี 2552 ทั้งยังสั่งให้ออกหมายจับทันทีอีกด้วย และผู้ต้องหาหลายคนก็ยังมีชื่อชั้นอยู่ในวงการเมือง บางคนก็เป็นถึงผู้แทนปวงชนชาวไทย

เช่น พ.ต.ท.ไวพจน์ อาภรณ์รัตน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) จังหวัดกำแพงเพชร พรรคพลังประชารัฐ ซึ่งไม่ได้ไปรับฟังคำพิพากษาของศาล เพราะมาร่วมประชุมสภาผู้แทนราษฎรที่รัฐสภา

และไม่ได้นั่งประชุมเลยๆ แต่ยังคงลุ้นประท้วงช่วย “ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า” รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ถูกตั้งกระทู้ถามสด เรื่องคดียาเสพติด ซึ่งไม่รู้ว่าเป็นการแสดงตัวให้ศาลเห็นว่ามาประชุม ส.ส.จริง หรือเป็นการไว้ลายทำหน้าที่ผู้แทนประชาชนหรือไม่

ระหว่างที่ศาลตัดสินเรียบร้อย ก็เจอ “แรมโบ้อีสาน” สุภรณ์ อัตถาวงศ์ กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และอดีตแกนนำคนเสื้อแดง ซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้โดยตรง แต่รายนี้รอด เพราะแยกสำนวนจนกระทั่งหมดอายุความ เดินอยู่แถวๆ ที่ล้อมวลชนทำงานพอดี จึงไม่รอช้า เข้าไปเลียบบๆ เคียงๆ ถามถึงความคิดเห็นเกี่ยวกับคดีนี้

เจ้าตัวบอกว่า “ให้คอมเมนต์เรื่องนี้ได้ ทุกคนคือเพื่อนพี่น้องที่เคยร่วมอุดมการณ์กันมา แต่ก็ยึดสำนวนที่ว่า คนลุ่มอย่าข้าม ส่วนเรื่องไปรยายค่ายที่ณัฐวุฒิ โสยเกื้อ เคยพูดไว้ ผมว่าไม่มีจริง อีกอย่างผมเจอไวพจน์ ก็จับมือกันให้กำลังใจ ซึ่งเขาก็ยังมีกำลังใจที่ได้อยู่”.



สุภรณ์ อัตถาวงศ์

มินนี่เมิร์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ขยาย สร้างความเข้มแข็งให้สหกรณ์-เกษตรกร



รายงานพิเศษ

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ สนองนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำระบบบัญชีสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกร ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศ ให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืน

นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์เปิดเผยว่า ยุทธศาสตร์ที่สำคัญประการหนึ่งของกระทรวงก็คือ สร้างความเข้มแข็งให้สหกรณ์ สถาบันเกษตรกร และเกษตรกร เพื่อช่วยแก้ปัญหาและพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนผ่านระบบสหกรณ์ อันจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศชาติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม ช่วยแก้ปัญหาความเดือดร้อนในการประกอบอาชีพ และส่งเสริมการออมเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย มีวินัยทางการเงินที่ดี สร้างความเข้มแข็ง

ให้ประชาชน ซึ่งน.ส.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รมช.เกษตรและสหกรณ์ ในฐานะกำกับดูแลกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เน้นย้ำให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานทุกภาคส่วนของกรม ร่วมบูรณาการนำสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้ก้าวเดินอย่างมั่นคงสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน และเน้นย้ำความสำคัญของการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางบัญชีสู่พี่น้องเกษตรกร

กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์ และประชาชน ให้เข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้ นำระบบบัญชีไปใช้บริหารจัดการสู่ความสำเร็จ

นอกจากนี้ ยังมอบนโยบายด้านการสอบบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร เน้นย้ำให้ผู้สอบบัญชีเป็นผู้ตรวจแนะนำสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้ปฏิบัติงานที่ถูกต้อง

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/เกษตร-และสิ่งแวดล้อม

วันที่: พุธที่ 12 กันยายน 2562

ปีที่: 40

ฉบับที่: 14017

หน้า: 8(บน)

Col.Inch: 65.09 Ad Value: 81,362.50

PRValue (x3): 244,087.50 คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: รายงานพิเศษ: กรมตรวจบัญชีสหกรณ์นโยบาย สร้างความเข้มแข็งให้สหกรณ์-เกษตรกร

ทั้งทำบัญชีและงบ
การเงิน เพิ่มความถี่
ในการเข้าตรวจเยี่ยม
สหกรณ์ให้มากขึ้น
ปลูกฝังทัศนคติการ
ไม่ทุจริต รวมถึง
สร้างความเข้าใจ

ระหว่างผู้สอบบัญชีด้วยกันเองและผู้สอบบัญชีกับสหกรณ์โดย
สม่ำเสมอผ่านระบบ Video Conference เพื่อให้เข้าใจแนวทาง

ทำงาน พัฒนาความรู้ ความสามารถของผู้สอบบัญชี ให้
เท่าทันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและธุรกิจของสหกรณ์ที่
เปลี่ยนแปลงไป นอกจากนี้ รัฐมนตรีช่วยฯ ยังเน้นย้ำให้กรม
สร้างความเข้าใจถึงนโยบาย คุณธรรม จริยธรรม กฎระเบียบ
ข้อบังคับต่างๆ รวมไปถึงวิธีการทำบัญชีว่าทำอย่างไร ให้
แก่สมาชิกสหกรณ์ โดยวางระบบการทำบัญชีให้เป็นรูปแบบ
เดียวกันด้วย

“ตลอดระยะเวลา 67 ปี กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ได้นำนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
มาสู่การปฏิบัติ โดยก้าวผ่านการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย
ต่างๆ และเติบโตอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ยุคแรกที่มีการส่งผู้สอบ
บัญชีจากส่วนกลางไปตรวจบัญชีให้กับสหกรณ์ต่างๆ จนถึง
ปัจจุบันที่พัฒนาตนเองสู่ความเป็นมืออาชีพ รวมทั้ง
เตรียมพร้อมสู่การปรับเปลี่ยนเป็นองค์กรดิจิทัล เพื่อให้
ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และรูปแบบ
การดำเนินธุรกิจสหกรณ์ที่สลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้น จึง
เป็นการดำเนินงานที่ต้องอาศัยความละเอียดรอบคอบ ความ
เอาใจใส่ ซึ่งบุคลากรของกรม จะยังคงมุ่งมั่นทำหน้าที่
ตรวจสอบระบบการเงิน การบัญชี การควบคุมภายใน และ
การดำเนินงานของสหกรณ์ ให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ปราศจาก
ทุจริต และเป็นไปตามมาตรฐาน เพื่อให้สถาบันเกษตรกรและ
กลุ่มเกษตรกร เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน ยกระดับรายได้
และคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทย”อธิบดีกรมตรวจบัญชี
สหกรณ์ กล่าว

องค์กรวิจัยปลดล็อก
'น้ำดอกไม้มะม่วง' โกอินเตอร์
> 24



องค์กรวิจัยปลดล็อก 'น้ำดอกไม้มะม่วง' โกอินเตอร์



พนักงานตรวจสอบมะม่วงน้ำดอกไม้มะม่วงของฉายรังสีเพื่อการส่งออก

กรุงเทพธุรกิจ ● ปลดล็อกการส่งออกมะม่วงน้ำดอกไม้มะม่วงรังสีไปตลาดสหรัฐ หลังการต่อสู้ที่ยาวนานกว่า 12 ปี จากความร่วมมือของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ หรือ วช. ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานรากชีวภาพ (องค์การมหาชน) มหาวิทยาลัยนครสวรรค์ และสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ ก่อนจะส่งต่อองค์ความรู้ไปสู่กลุ่มผู้ประกอบการและเกษตรกรไทย หวังเพิ่มมูลค่าการส่งออกผลไม้ไทยในอนาคต

มะม่วงเป็นพืชเศรษฐกิจในหลายจังหวัด ซึ่งมีจำหน่ายทั้งในประเทศ และส่งออก โดยเฉพาะกำลังเป็นผลไม้ยอดนิยมในญี่ปุ่น เกาหลี จีนและสหรัฐ ที่มีการนำเข้าคิดเป็น 30% ของผลไม้มะม่วง สร้างรายได้เข้าประเทศมากกว่าพันล้านบาทต่อปี ส่วนในประเทศไทยนั้นมีมะม่วงถึง 170 สายพันธุ์แต่ที่ได้รับความนิยมสูงสุดคือ "มะม่วงน้ำดอกไม้มะม่วง"

'ต้นทาง' จุดเชื่อมต่อการวิจัย

นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล

ผู้อำนวยการ วช. กล่าวว่า นับตั้งแต่ปี 2550 ที่มีการเปิดตลาดส่งออกผลไม้สดของไทย 6 ชนิดไปสหรัฐ ได้แก่ มะม่วง มังคุด ลำไย ลิ้นจี่ เงาะและสับปะรด ถือเป็นข่าวดีของวงการส่งออกผลไม้ไทยอย่างยิ่ง แต่ในปีต่อมากลับมีผลไม้ชนิดหนึ่งที่เมื่อส่งไปแล้วนั้นประสบปัญหาการส่งออกหลังฉายรังสีแกมมา นั่นก็คือ "มะม่วงน้ำดอกไม้มะม่วง" โดยพบการเกิดเส้นดำบริเวณผิวเปลือกและเกิดเนื้อสีน้ำตาล ทำให้ไม่สามารถส่งออกผลมะม่วงสดไปยังสหรัฐจนถึงปัจจุบัน

จากปัญหาดังกล่าวจึงได้เกิดการร่วมมือกันของนักวิจัยไทยทำโครงการ "การศึกษาวิจัยมะม่วงให้ได้คุณภาพมาตรฐานส่งออก" วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพหลังการฉายรังสีแกมมา และการลดความเสียหายของมะม่วงฉายรังสีแกมมา กระทั่งประสบผลสำเร็จในปี 2562 มะม่วงน้ำดอกไม้มะม่วงได้รับการรับรองจากกระทรวงเกษตรสหรัฐ สามารถทำการส่งออกได้อย่างเต็มภาคภูมิ

สุวิมล เจตนะวัตนะ หัวหน้าฝ่ายบริการวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์ฯ

กล่าวว่า การฉายรังสีแกมมานั้นถือเป็นไฮไลต์หลักของเรื่อง เนื่องจากเป็นขั้นตอนสุดท้ายที่จะวัดผลได้ว่ากระบวนการที่ทำมาทั้งหมดนั้นบรรลุผลหรือไม่

ขั้นตอนเริ่มจากนำมะม่วงที่บรรจุหีบห่อมาซึ่งนำหนักเพื่อเตรียมวัดการกระจายของปริมาณรังสีที่จะได้รับ จากนั้นนำกล่องผลไม้ใส่ในตู้บรรจุผลิตภัณฑ์เพื่อนำเข้าฉายรังสี ณ ห้องกัมมันตรังสีในปริมาณรังสีที่ 400 เกรย์ตามข้อกำหนดของสหรัฐ แต่ถ้าหากเป็นญี่ปุ่น และเกาหลีก็จะเป็นขั้นตอนการอบไอน้ำ เนื่องจากกฎระเบียบและข้อบังคับของแต่ละประเทศแตกต่างกัน ส่วนในอนาคตจะมีการทำวิจัยมะม่วงสายพันธุ์อื่นต่อไป

จากการที่ได้วิจัยเป็นระยะเวลาานานกว่า 6 เดือนในการนำมะม่วงน้ำดอกไม้มะม่วงที่มีคุณภาพเข้ารับการฉายรังสีแกมมา 300 กิโลกรัม นั้น และติดตามผลเป็นระยะเวลา 6 วัน พบว่า มะม่วงมีคุณภาพดีทั้งภายนอกและภายในของผล ประกอบกับรสชาติไม่ผิดเพี้ยนไปจากเดิม ซึ่งในปัจจุบันได้ส่งต่อให้ผู้บริโภคในสหรัฐเป็นที่เรียบร้อยแล้ว



การวิจัยปลดลือกมะม่วงน้ำจะมีผลให้ มูลค่าการส่งออกผลไม้ไทยในไตรมาส 4 นี้เพิ่มขึ้น น.พ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล

แล้วในล็อตแรก

เตรียมbinsหริจิวส์อติยกภาพไทย

โครงการวิจัยมุ่งปรับปรุงมะม่วงสด ให้ได้มาตรฐานและการยอมรับ ส่งผล ให้ปัจจุบันสามารถลดความเสียหายของ มะม่วง กำจัดสารปนเปื้อน แมลง และ ยังกคุณภาพผลผลิตที่ดีหลังการฉาย รังสีแกมมา แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จ ของประเทศไทยอีกขั้นที่สามารถส่งออก ผลไม้ไทยที่มีคุณภาพไปสู่มือของผู้บริโภค ในต่างประเทศได้อย่างสมบูรณ์แบบ

ทั้งยังส่งผลให้เกิดองค์ความรู้ และ ความเข้าใจของภาคการเกษตรไทยที่จะ ผลิตผลไม้ที่มีคุณภาพนับว่าเป็นการเริ่มต้น ที่ดีที่องค์กรภาครัฐของไทยจะสามารถ เผยแพร่ผลงานการวิจัย และต่อยอดให้กับ กลุ่มธุรกิจ เกษตรกรไทยและผู้ประกอบการ ที่ต้องการจะขยายตลาดผลไม้สดของไทย ไปสู่ตลาดต่างประเทศต่อไป เบื้องต้นนั้น มี ผู้ประกอบการไทยสนใจที่จะรับการถ่ายทอด นวัตกรรมแล้วกว่า 18 ราย

ขณะเดียวกันพบว่าในปีที่ผ่านมา การส่งออกผลไม้ไทยไปยังตลาดโลกมี

มูลค่า 2.6 ล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้น 17% ตลาด ส่งออกหลักได้แก่ อาเซียน จีน และยุโรป ส่วนผลไม้ไทยที่ได้รับความนิยมคือ มังคุด มะม่วงทุเรียน และเมื่อประเทศไทยทำการ วิจัยปลดลือกมะม่วงสัมฤทธิ์ผล คาดว่า มูลค่าการส่งออกผลไม้ไทยในไตรมาส 4 ปีนี้อาจเพิ่มขึ้น แต่ก็ขึ้นอยู่กับศักยภาพ ของผู้ประกอบการที่จะส่งผลไม้ไปแข่งขัน ในตลาดโลก

ทั้งนี้ ทางคณะวิจัยก็นำร่องที่จะนำ มะม่วงน้ำดอกไม้ของไทยที่ผ่านการวิจัย ปลดลือกส่งออกไปยังอเมริกา จัดแสดง ภายในงาน PMA Fresh Summit 2019 ซึ่งเป็นงานจัดแสดงสินค้าระดับนานาชาติ ที่ใหญ่ที่สุดของสหรัฐ จัดขึ้นระหว่าง วันที่ 17-19 ต.ค.นี้ เพื่อแสดงศักยภาพของ ผลผลิตทางการเกษตรของไทยให้ประจักษ์ สู่สายตาชาวโลก



จันทราทำพระอาทิตย์

โดย : สุนันท์ ศรีจันทรา

อดีตตามล่า **10** ผู้กองธรรมนัส



จันทราทำพระอาทิตย์

โดย : สุนันท์ ศรีจันทรา

อดีตตามล่าผู้กองธรรมนัส

แม้จะอธิบายชี้แจง แก้อ้อกล่าวหาเกี่ยวกับพฤติกรรมในอดีต มาหลายรอบแล้ว แต่คดีที่ก่อไว้ของ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถูกขุดคุ้ยมาตีแผ่อีกจนได้

ต้นฉบับคดีนั้น หนังสือพิมพ์ เดอะ ซิตินีย์ มอร์นิง เฮรัลด์ของออสเตรเลีย ได้นำเสนอเรื่องราวของผู้กองธรรมนัส โดยระบุว่า เคยถูกจับในคดีร่วมกันค้ายาเสพติด เมื่อปี 2536 พร้อมพวกรวม 4 คน และถูกศาลออสเตรเลียตัดสินจำคุก 9 ปี แต่ให้การรับสารภาพ จึงลดโทษเหลือ 6 ปี

แต่ห้ามปล่อยตัวก่อนถูกจำคุก 4 ปี ระหว่างปี 2536-2540 ซึ่งขณะนั้นใช้ชื่อ ร.อ.ธรรมนัส โบกพรหม อายุ 27 ปี

ข้อมูลการถูกดำเนินคดีที่หนังสือพิมพ์เดอะ ซิตินีย์ตีแผ่ ชัดแย้งกับคำชี้แจงของผู้กองธรรมนัสก่อนหน้านี้ ซึ่งอ้างว่า ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับใดๆ กับการขนยาเสพติดเข้าออสเตรเลีย และถูกจำคุกเพียง 8 เดือนเท่านั้น

การร้องพินคดีเกี่ยวข้องกับการค้ายาเสพติด แม้จะถูกดำเนินคดีและถูกตัดสินจำคุกในต่างประเทศ แต่ก็ป็นคดีร้ายแรง และส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์รัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา

ผู้กองธรรมนัส ไม่ได้ชี้แจงอะไรมากนัก สำหรับอดีตที่ถูกขุดคุ้ยขึ้นมาโจมตีรอบใหม่ เพียงแต่พูดสั้นๆ ว่า กลุ่มที่โจมตี เป็นฝ่ายตรงข้าม แก๊งเดิมๆ และไม่อยากจะตอบโต้

ผู้กองธรรมนัสเพิ่งให้สัมภาษณ์กรณีนายพิเชษฐ สติรชวาล หัวหน้าพรรคประชารัฐไทย ประกาศแยกตัวออกจากพรรคร่วมรัฐบาลว่า "ผมเป็นคนเลี้ยงลิง เลี้ยงต้องเอากล้วยให้ลิงกินตลอดเวลา ขณะนี้เชื่อว่าเป็นจันอิมแล้ว น่าจะพอได้แล้ว เชื่อว่าปัญหานายพิเชษฐไม่ต้องเคลียร์ เพราะอาจเป็นเรื่องที่เข้าใจผิด"

แม้ไม่ได้รับขู่ว่า ลิงที่พูดหมายถึงใคร แต่ตัวแทน 10 พรรคเล็กก็ออกมาตอกกลับผู้กองธรรมนัสอย่างไม่เกรงกลัว

ผู้กองธรรมนัสเพิ่งย้ายจากพรรคเพื่อไทย เข้ามาสังกัดพรรคพลังประชารัฐ แต่สร้างผลงานโดดเด่น โดยเฉพาะการเคลียร์ปัญหาความขัดแย้ง การแก่งแย่งและต่อรองไคเวตารัฐมนตรีภายในพรรคพลังประชารัฐและพรรคร่วมรัฐบาล จนสามารถก้าวรบบ 10 พรรคเล็กอยู่มือ และได้เก้าอี้รัฐมนตรีเป็นการตบรางวัลจาก พล.อ.ประยุทธ์

ผู้กองธรรมนัสมีชื่อติดโผเป็นรัฐมนตรีครั้งแรก ในตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน แต่ก็หลุดไป โดยมีข่าวว่า ไคเวต

รัฐมนตรีที่ได้รับ อาจต้องให้น้องชายเข้ามารับตำแหน่งแทน เนื่องจากผู้กองธรรมนัสมีภาพลักษณ์เป็นผู้กว้างขวาง เคยถูกถอดยศ และมีประวัติเกี่ยวข้องกับคดีสำคัญหลายคดี โดยเฉพาะคดีร่วมกันค้ายาเสพติดและถูกจับที่ออสเตรเลีย

จนพล.อ.ประยุทธ์ก็กลัวจะส่งผลกระทบต่อคะแนนนิยมของรัฐบาล ไม่กล้าแต่งตั้ง



ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า

แต่สุดท้าย ผู้กองธรรมนัสก็ได้รับการแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรฯ ขณะที่ยับยั้งในการเคลียร์ปัญหาต่างๆ ภายในรัฐบาลยังเป็นภารกิจอยู่

หลังได้รับการแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรี ผู้กองธรรมนัสเดินสายชี้แจงเรื่องราวในอดีต และประเด็นที่ถูกหยิบยกขึ้นมาโจมตีไปรอบหนึ่งแล้ว แม้จะไม่ครอบคลุมในทุกพฤติกรรมที่เข้าไปเกี่ยวข้อง แต่ก็ทำให้กระแสการโจมตีจางหายไป อย่างน้อยชั่วระยะเวลาหนึ่ง

แต่ถูกหยิบยกเป็นประเด็นร้อนขึ้นมาอีกจนได้ และไม่ใช่ว่าแก๊งเดิม หรือฝ่ายตรงข้ามทางการเมือง แต่เป็นการขุดคุ้ยข้อมูลจากหนังสือพิมพ์ของออสเตรเลีย ทำให้สังคมตั้งคำถามเกี่ยวกับคุณสมบัติความเหมาะสมในตำแหน่งรัฐมนตรีของผู้กองธรรมนัส และต้องการให้ พล.อ.ประยุทธ์แสดงจุดยืนในการแต่งตั้งผู้กองธรรมนัส หลังจากที่ถูกเปิดโปงคดีร่วมกันค้ายาเสพติด แต่แม้จะเป็นพฤติกรรมในอดีต แต่ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์รัฐบาลโดยตรง

พล.อ.ประยุทธ์เสี่ยงเผชิญความเสื่อมในศรัทธาของประชาชน ตั้งแต่แต่งตั้งผู้กองธรรมนัสแล้ว ซึ่งเสียงวิพากษ์วิจารณ์ผู้กองธรรมนัสก็ยังไม่จบ

เมื่อสื่อออสเตรเลียให้ความสนใจ และขุดคุ้ยข้อมูลคดียาเสพติดมาตอกย้ำ นอกจากจะทำให้เก้าอี้รัฐมนตรีของผู้กองธรรมนัส สั่นสะเทือนแล้ว ยังส่งผลกระทบต่อคะแนนนิยมรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ด้วย

5 ปีที่ผ่านมา พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ตกเป็นเป้าโจมตีใหญ่ แต่ พล.อ.ประยุทธ์ปกป้องมาตลอด ปัจจุบันผู้กองธรรมนัสกำลังตกเป็นเป้าโจมตี แต่ พล.อ.ประยุทธ์จะอุ้มผู้กองธรรมนัสอีกคนไหนหรือไม่

การได้รับตำแหน่งรัฐมนตรี อาจเป็นใบรับประกันว่า อดีตของผู้กองธรรมนัสได้เคลียร์หมดแล้ว แต่เพราะตำแหน่งที่ พล.อ.ประยุทธ์มอบรางวัลให้ กลับทำให้ผู้กองธรรมนัสตกเป็นเป้าของการตรวจสอบ และการรื้อค้นพฤติกรรมในอดีตมาเปิดโปงให้สาธารณชนรับรู้มากขึ้น

พล.อ.ประยุทธ์ อาจนิ่งเฉย ทำเป็นไม่รู้ถึงกระแสการโจมตีผู้กองธรรมนัส ไม่แสดงท่าทีใดๆ กับคดีเก่าที่หนังสือพิมพ์ออสเตรเลียขุดคุ้ยขึ้นมาตีแผ่ จนเป็นที่อับอายทั่วโลก

แต่ถ้าปล่อยให้การนี้ผู้กองธรรมนัสอึมครึม จะไม่เป็นผลดีต่อรัฐบาลแน่ เพราะกระแสการโจมตีจะถูกขยายผลต่อไป จนอาจถูกยกระดับถึง พล.อ.ประยุทธ์ในที่สุด

ผู้กองธรรมนัส ได้รับฉายา มือเคลียร์ทั่วทิศ แต่คดีเก่าของผู้กองธรรมนัส ถ้า พล.อ.ประยุทธ์ไม่เคลียร์ให้กระจ่าง ศรัทธาของผู้กองธรรมนัสคงเสื่อมลงต่อไป ไม่มีโอกาสออบกู้คืนมา

ปมคดีค้ายาเสพติดของผู้กองธรรมนัส ยังไม่จบตามที่ พล.อ.ประยุทธ์ พยายามออกมาสยบข่าว แต่ข้อโจมตีของผู้กองธรรมนัสจะจบโดยสมบูรณ์ได้ เมื่อข้อเท็จจริงในการถูกจับดำเนินคดีค้าเฮโรอีนที่ออสเตรเลียได้รับการพิสูจน์

และสิ่งที่พิสูจน์ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอดีตผู้กองธรรมนัส ไม่ใช่เรื่องยาก เพียงรัฐบาลทำหน้าที่ถึงรัฐบาลออสเตรเลีย ขอรายละเอียดคดีการจับกุมและจำคุกผู้กองธรรมนัส ความจริงทุกอย่างก็จะกระจ่าง ไม่ต้องโจมตีหรือแก้ตัวกันให้วุ่นวายกันต่อไป

พล.อ.ประยุทธ์ อยากให้ปมผู้กองธรรมนัสจบหรือไม่ ถ้าต้องการให้จบ สิ่งกระทรวงการต่างประเทศ ทำหนังสือถึงรัฐบาลออสเตรเลีย ขอรายละเอียดคดีผู้กองธรรมนัส ทุกอย่างจบแน่.

หนุนสหกรณ์พื้นที่
'โครงการหลวง'
เชื่อมเครือข่าย
สู่ความมั่นคงยั่งยืน ๗ มิ ๖



หนุนสหกรณ์พื้นที่ 'โครงการหลวง' เชื่อมเครือข่ายสู่ความมั่นคงยั่งยืน



การรวมกลุ่มเกษตรกรเพื่อสร้างความเข้มแข็งในรูปของสหกรณ์ ถือเป็นนโยบายที่รัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้ความสำคัญ โดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกลอย่างโครงการหลวง เพื่อให้เป็นองค์กรของชุมชนที่ช่วยส่งเสริมอาชีพให้แก่เกษตรกรบนพื้นที่สูงใน 11 จังหวัด ล่าสุดกรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยอธิบดี "พิเศษฐ์ วิริยะพาหะ" ได้หารือกับตัวแทนสหกรณ์โครงการหลวงจำนวน 46 แห่ง เพื่อร่วมกันกำหนดทิศทางการดำเนินงานและเชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือระหว่างกัน เพื่อนำไปสู่การสร้างความเข้มแข็งและรายได้ที่มั่นคงของชาวบ้านในพื้นที่พิเศษฐ์เผยภายหลังการประชุมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานส่งเสริมสหกรณ์และตัวแทนสหกรณ์กลุ่มเกษตรกร และกลุ่มเตรียมการสหกรณ์ในพื้นที่โครงการหลวง ปี 2562 ที่ จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่

9-11 กันยายน เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันในการกำหนดทิศทางพัฒนาสหกรณ์ในพื้นที่โครงการหลวงให้เป็นองค์กรของชุมชนและเป็นศูนย์กลางในการส่งเสริมอาชีพและรายได้ที่มั่นคงให้แก่ชาวบ้านที่อาศัยอยู่บนพื้นที่สูง รวมถึงเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเสริมสร้างความร่วมมือในการดำเนินธุรกิจร่วมกันระหว่างสหกรณ์กับมูลนิธิโครงการหลวง ทั้งนี้ จุดเริ่มต้นของการจัดตั้งสหกรณ์ในพื้นที่โครงการหลวง เกิดขึ้นตั้งแต่ปี 2536 กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้ร่วมกับมูลนิธิโครงการหลวง และสถาบันวิจัยพื้นที่สูง จัดตั้งสหกรณ์และกลุ่มเตรียมสหกรณ์ขึ้นในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงระยะแรกเริ่มจัดตั้งสหกรณ์ 3 แห่ง กลุ่มเกษตรกร 2 แห่ง กลุ่มเตรียมการสหกรณ์ 10 แห่ง กลุ่มอาชีพ 1 แห่ง สมาชิก 659 คน มีทุนดำเนินงานแรกเริ่ม 6.7 ล้านบาท ปัจจุบันสหกรณ์ในพื้นที่โครงการหลวง

คม ชัด ลึก

Khom Chad Luek
Circulation: 300,000
Ad Rate: 1,760

Section: First Section/-

วันที่: พุธที่ 12 กันยายน 2562

ปีที่: 18

ฉบับที่: 6426

หน้า: 1 (ล่างซ้าย), 6

Col.Inch: 132.87 Ad Value: 233,851.20

PRValue (x3): 701,553.60

ศิลปิน: สีสี่

หัวข้อข่าว: หนุนสหกรณ์พื้นที่โครงการหลวง'เชื่อมเครือข่ายสู่ความมั่นคงยั่งยืน

ได้ขยายผลไปในหลายพื้นที่ เพื่อใช้กลไกสหกรณ์
เข้ามาแก้ไขปัญหาความเป็นอยู่ให้แก่ชาวบ้านบน
พื้นที่สูงใน 11 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย
น่าน แม่ฮ่องสอน ลำพูน พะเยา ดาก กำแพงเพชร
กาญจนบุรี ลำปาง และเพชรบูรณ์ มีสหกรณ์
โครงการหลวงจำนวน 56 แห่ง กลุ่มเกษตรกร 2
แห่ง กลุ่มเตรียมการสหกรณ์ 5 แห่ง จำนวนสมาชิก
รวม 10,407 ครอบครัว ปริมาณธุรกิจรวมกว่า
305.826 ล้านบาท

“การส่งเสริมการดำเนินงานสหกรณ์ในพื้นที่
โครงการหลวง ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริม
สหกรณ์ ที่รับผิดชอบ เข้าไปดูแลทั้งตัวองค์กร การ
บริหารจัดการ ระบบการควบคุมภายใน และพัฒนา
ธุรกิจของสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็ง และพัฒนา
ผลผลิตของสมาชิกให้มีคุณภาพ เพื่อสร้างการ
ยอมรับและขยายตลาดให้เข้าถึงผู้บริโภคให้มากขึ้น
ซึ่งจะเป็นวิธีการที่ช่วยเสริมสร้างรายได้ให้แก่สมาชิก
ได้อย่างมั่นคง สิ่งสำคัญคือการนำหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตของ
สมาชิกสหกรณ์ในพื้นที่โครงการหลวง รวมถึง
พัฒนาการดำเนินงานของสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็ง
เพื่อเป็นที่พึ่งแก่มวลสมาชิกได้อย่างแท้จริง” อธิบดี
กรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าว

โอกาสอันเป็นที่ประจักษ์ชัดแก่สหกรณ์ได้มอบ
โล่รางวัลให้แก่สหกรณ์โครงการหลวงที่มีผลงาน
ดีเด่น อันดับ 1 คือ สหกรณ์การเกษตร
โครงการหลวงดอยอินทนนท์ จำกัด
จ.เชียงใหม่ ได้รับโล่และเงินรางวัล
10,000 บาท อันดับ 2 คือสหกรณ์
การเกษตรโครงการหลวงบ้านอม
พาย จำกัด จ.แม่ฮ่องสอน ได้รับโล่
และรางวัล 8,000 บาท อันดับ 3 คือ
สหกรณ์การเกษตรโครงการ
หลวงแม่สะเรียง จำกัด
จ.แม่ฮ่องสอน ได้รับ
โล่และรางวัล 5,000
บาท และสมาชิก
สหกรณ์ดีเด่นใน
พื้นที่โครงการ
หลวง จำนวน
12 ราย ได้รับ
เกียรติบัตร และ
เงินรางวัล รายละเอียด
2,000 บาท
บุญสว่าง แซ่หวะ
ผู้จัดการสหกรณ์
การเกษตรโครงการ
หลวงดอยอินทนนท์



พิเชษฐ วิริยะพัททะ

จำกัด ซึ่งได้รับรางวัลสหกรณ์ดีเด่นในพื้นที่โครงการ
หลวง เปิดเผยว่า สหกรณ์ตั้งมากกว่า 20 ปี ปัจจุบัน
มีสมาชิก 483 คน จาก 13 หมู่บ้าน ดำเนินงาน
โดยมีหลักคือเน้นการให้ความรู้และการมีส่วนร่วม
พัฒนาอาชีพทำให้สมาชิกมีรายได้ดีและมีการ
วินัยทางการเงิน วางแผนการใช้จ่าย และ
เน้นให้มีการเพิ่มเงินฝากทุกปีอย่างน้อยครัวเรือนละ
500 บาท เพิ่มหุ้นกับสหกรณ์อย่างน้อยปีละ 100
บาท แต่ละครัวเรือนของสมาชิกมีหนี้ไม่เกิน 4,000
บาท และมีเงินออมเฉลี่ย 20,000 บาท ซึ่งสหกรณ์
ดำเนินธุรกิจหลัก 5 ด้าน คือ ธุรกิจเงินกู้

“

สหกรณ์ได้ดำเนินกิจการ
โดยเน้นการมีส่วนร่วม
ของสมาชิกเป็นสำคัญ
รางวัลนี้ก็จะเป็นกำลังใจให้
พวกเราได้ร่วมแรงร่วมใจใน
การดำเนินกิจการสหกรณ์
ให้เจริญรุ่งเรืองต่อไป

”

คม ชัด ลึก

Khom Chad Luek
Circulation: 300,000
Ad Rate: 1,760

Section: First Section/-

วันที่: พุธที่ 12 กันยายน 2562

ปีที่: 18

ฉบับที่: 6426

หน้า: 1 (ล่างซ้าย), 6

Col.Inch: 132.87 Ad Value: 233,851.20

PRValue (x3): 701,553.60

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: หนุนสหกรณ์พื้นที่โครงการหลวง'เชื่อมเครือข่ายสู่ความมั่นคงยั่งยืน



มอบโล่รางวัลแก่จังหวัด เชียงใหม่ สหกรณ์การเกษตรโครงการหลวงแม่ใจ จ.เชียงใหม่

6 ล้านบาท ธุรกิจเงินฝาก 12 ล้านบาท ธุรกิจรวบรวมผลผลิตทางการเกษตร 18 ล้านบาท ธุรกิจบริการท่องเที่ยว โฮมสเตย์บริการนักท่องเที่ยวบนดอยอินทนนท์ และธุรกิจจัดหาสินค้าและปัจจัยการผลิตเพื่อบริการสมาชิกอีก 2 ล้านบาท

“จุดเด่นของสหกรณ์เราคือการมีส่วนร่วมของสมาชิกที่เข้มแข็ง มีการวางแผนพัฒนาทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ก็รู้สึกดีใจที่ได้รับรางวัลสหกรณ์ดีเด่นในครั้งนี้ ที่ผ่านมาสหกรณ์ได้ดำเนินกิจการโดยเน้นการมีส่วนร่วมของสมาชิกเป็นสำคัญ รางวัลนี้ก็จะเป็นการกำลังใจให้พวกเราได้ร่วมแรงร่วมใจในการดำเนินกิจการสหกรณ์ให้เจริญรุ่งเรืองต่อไป” บุญสว่าง เผย และว่าจากนี้ไปสหกรณ์ได้วางเป้าหมายว่าจะมุ่งหาตลาดรับซื้อผลผลิตสมาชิกเพิ่มและดูแลสวัสดิการคุณภาพชีวิตของสมาชิกเพิ่มขึ้นด้วย ..

สำหรับโครงการหลวงนั้นเป็นโครงการส่วนพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในการส่งเสริมการปลูกพืชเมืองหนาวแก่ชาวเขา เพื่อเป็นการหารายได้ทดแทนการปลูกฝิ่น ก่อตั้งเมื่อปี 2512 โดย ม.จ.ภิศเดช รัชนี เป็นผู้รับผิดชอบในฐานะประธานมูลนิธิโครงการหลวงในระยะแรกเป็นโครงการอาสาสมัคร

มีอาสาสมัครจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ กรมวิชาการเกษตร กรมปศุสัตว์ และกองทัพอากาศ ปัจจุบันโครงการหลวงมีพื้นที่ครอบคลุม 11 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย น่าน แม่ฮ่องสอน ลำพูน พะเยา ตาก กำแพงเพชร กาญจนบุรี ลำปาง และเพชรบูรณ์ มีสหกรณ์โครงการหลวงจำนวน 56 แห่ง กลุ่มเกษตรกร 2 แห่ง กลุ่มเตรียมการสหกรณ์ 5 แห่ง จำนวนสมาชิกรวม 10,407 ครอบครัว ปริมาณธุรกิจรวมกว่า 305,826 ล้านบาท

ผลผลิตจากโครงการหลวงในปัจจุบัน ประกอบด้วย ผักปลอดภัยสารพิษ สมุนไพร ถั่วและธัญพืช ผลไม้ เห็ด ดอกไม้เมืองหนาว ผลผลิตปศุสัตว์ ผลผลิตประมง ผลผลิตป่าไม้ ดอกไม้แห้ง ผลิตภัณฑ์จากแฝก ไม้กระดาน และผลิตภัณฑ์แปรรูปในชื่อการค้าโครงการหลวง และดอยคำ ปัจจุบันมี จรัล ชาติา กรรณสูต เป็นประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง และ พล.ร.อ.ปวีตร รุจิเทศ เป็นกรรมการและเลขาธิการมูลนิธิโครงการหลวง

● สุรัตน์ อัดตะ/suratatta0402@gmail.com ●

มอบโล่รางวัลสหกรณ์โครงการหลวงดีเด่น

รางวัลสหกรณ์ดีเด่นและสมาชิกสหกรณ์ดีเด่น(โครงการหลวง) จ.เชียงใหม่ รับมอบโล่รางวัลจาก พิชัยรัฐ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562

ประเภทสหกรณ์ดีเด่น

- อันดับ 1 สหกรณ์การเกษตรโครงการหลวงดอยอินทนนท์ จำกัด จ.เชียงใหม่
- อันดับ 2 คือสหกรณ์การเกษตรโครงการหลวงบ้านอมพาย จำกัด จ.แม่ฮ่องสอน
- อันดับ 3 คือ สหกรณ์การเกษตรโครงการหลวงแม่สะเรียง จำกัด จ.แม่ฮ่องสอน

ประเภทสมาชิกสหกรณ์ดีเด่น

- 1. ยิ่งยศ สุวรรณศรีเรียง สมาชิกสหกรณ์การเกษตรพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง ขุนสถานบ้านแสนสุข จำกัด จ.น่าน
- 2. สายสมร แคะพอ สมาชิกสหกรณ์การเกษตรโครงการหลวงห้วยน้ำริน จำกัด จ.เชียงใหม่
- 3. ทรง เพชรศิริรัฐ สมาชิกสหกรณ์การเกษตรพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง พบพระ จำกัด จ.ตาก
- 4. ประเสริฐ สุทธิพนาวรรค์ สมาชิกสหกรณ์การเกษตรพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง แม่ฮ่องสอน จำกัด จ.ตาก
- 5. จิระเดช ยืนยงศิริมาศ สมาชิกสหกรณ์การเกษตรโครงการหลวงแม่ใจ จำกัด จ.เชียงใหม่

'วันดินโลก' วันแห่งความปลื้มปิติของคนไทย

สืบเนื่องจากการที่สหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติ หรือ IUSS (International Union of Soil Science) ร่วมกับกรมพัฒนาที่ดิน เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมดินโลกขึ้นเมื่อปี 2545 ที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งในครั้งนั้น กรมพัฒนาที่ดิน ได้น้อมนำพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ด้านการพัฒนาที่ดินมาจัดแสดง ทำให้ผู้บริหารของ IUSS มีความประทับใจในพระปรีชาสามารถ และพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ทรงศึกษาค้นคว้าวิธีการจัดการดินและแก้ไขปัญหาทรัพยากรดินเพื่อให้เกษตรกรได้อยู่ดีกินดี

ต่อมาวันที่ 16 เมษายน 2555 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระราชทานพระบรมราชวโรกาส ให้ Professor Stephen Nortcliff ผู้บริหารสหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติ พร้อมด้วยศาสตราจารย์พิเศษสันตต์ โรจนสุนทร ผู้แทนสมาคมดินและปุ๋ยแห่งประเทศไทย และผู้แทนกรมพัฒนาที่ดิน เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม (The Humanitarian Soil Scientist) เป็นพระองค์แรกของโลก เพื่อสดุดีพระเกียรติคุณให้เป็นที่ประจักษ์ถึงพระวิสัยทัศน์และพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรดินอย่างยั่งยืน และในโอกาสเดียวกัน ผู้บริหารสหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติได้ขอพระราชทานให้วันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปีเป็นวันดินโลก (World Soil Day)



น.ส.เบญจพร ชاکรานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กล่าวว่า กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดวันดินโลกอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2555 สำหรับในปี 2562 กรมพัฒนาที่ดินได้ทำกิจกรรมสร้างการรับรู้การดูแลทรัพยากรดินอย่างต่อเนื่อง สำหรับช่วงเดือนธันวาคม 2562 จะร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงกลาโหม และภาคเอกชน ร่วมจัดกิจกรรมพร้อมกันทุกภูมิภาค และในสัปดาห์วันดินโลก ระหว่างวันที่ 5-8 ธันวาคม 2562 กรมพัฒนาที่ดินกำหนดจัดงานวันดินโลก ณ ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ภายใต้อาณาเขต "Stop Soil Erosion Save our Future : ปกป้องอนาคต ลดการชะล้างดิน"

ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มีพระราชดำริให้จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิธีการปรับปรุงดินเสื่อมโทรมที่เกิดจากการชะล้างผิวดิน (Soil Erosion) ให้สามารถใช้ประโยชน์ในการเพาะปลูกได้ โดยจัดระบบการปลูกพืชที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ รวมทั้งการฟื้นฟูสภาพป่า ปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูกเพียงแต่ดูแลรักษาและไม่รบกวนปล่อยให้ป่าฟื้นตัวเองตามธรรมชาติ ปัจจุบันพื้นที่ของศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มกว่า 850 ไร่ ดิน น้ำ ป่า ฟื้นตัว ทำการเพาะปลูกได้จากวิธีการตามแนวพระราชดำริ

การจัดงานวันดินโลกปี 2562 ณ ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม จังหวัดราชบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ด้านการพัฒนาทรัพยากรดินเพื่อการเกษตร และสร้างการรับรู้ถึงความสำคัญของการรักษาหน้าดินให้เป็น

แหล่งผลิตอาหารที่ดีมีคุณภาพสำหรับประชากรโลกอย่างยั่งยืนตลอดชั่วลูกชั่วหลาน พร้อมกับสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรดินที่มีต่อสิ่งมีชีวิตบนโลกในแง่ของการเป็นแหล่งที่มาของปัจจัยสี่และการดำรงชีวิตของมนุษย์ สัตว์ และพืช เพื่อกระตุ้นให้เกิดการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ดูแลรักษาทรัพยากรดินสืบต่อไป

ภายในงานวันดินโลกของศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม นอกจากความสวยงามและร่มรื่นของภูมิทัศน์ ที่ได้จัดแสดงนิทรรศการพระราชกรณียกิจเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รูปแบบพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต แสดงภาพ 3 มิติ การจัดการดินและที่ดิน ตั้งแต่ภูเขาลงถึงทะเลหลวง เพื่อให้เห็นภาพการป้องกันชะล้างพังทลายของดิน การจัดประชุมวิชาการนานาชาติเสนอผลงานเด่นความสำเร็จของการปกป้องดูแลดิน และแลกเปลี่ยนแนวคิดระหว่างหมอดินอาสา



เกษตรกรและนักวิชาการ เพื่อสนับสนุนการปกป้องดินมิให้เสื่อมโทรมจากการใช้ที่ดินของมนุษย์ อีกทั้งยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจอื่น ๆ สำหรับเยาวชน ได้แก่ การประกวดวาดภาพ กล่าวสุนทรพจน์ กิจกรรมDIY และจัดแสดงจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์อินทรีย์ และสินค้าเฉพาะของโครงการพระราชดำริ และในพิธีเปิด

งานวันดินโลก จัดให้มีการมอบรางวัล King Bhumibol World Soil Day Award ซึ่งเป็นรางวัลที่ประเทศไทย และ FAO ร่วมกันจัดตั้งขึ้น เพื่อมอบแก่นักทดลองกร หรือประเทศ ที่ริเริ่มรณรงค์ผลงานการสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของดิน ให้เป็นที่ประจักษ์และรับทราบได้อย่างโดดเด่นในวงกว้าง

“ทุกวันนี้ความต้องการใช้ที่ดินเพิ่มมากขึ้น ในขณะที่ดินเป็นทรัพยากรที่มีจำกัด หากปล่อยให้มีการใช้โดยขาดความรู้ความเข้าใจและไม่มีการจัดการที่ดีต่อผืนดิน จะทำให้เกิดการเสื่อมสภาพ สาเหตุสำคัญ เนื่องจากการใช้ที่ดินผิดประเภท ขาดการอนุรักษ์และดูแล รวมทั้งการป้องกันปัญหาที่ถูกต้อง ดินเสื่อมโทรมส่งผลกระทบต่อคุณภาพการผลิตพืช กระทบต่อความมั่นคงทางอาหารของมนุษย์ “วันดินโลก” จึงเป็นโอกาสสำคัญในการขับเคลื่อนกิจกรรมการรณรงค์และเผยแพร่ความรู้เรื่องดิน การใช้ดินและที่ดิน การดูแลดินของทุกคน ทุกภาคส่วน และสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของดิน ทั้งในระดับประเทศและระดับโลกต่อไป

ข่าวสด

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/ต่างประเทศ

วันที่: พุธที่ 12 กันยายน 2562

ปีที่: 29

ฉบับที่: 10515

หน้า: 7(ล่างขวา)

Col.Inch: 30.14 Ad Value: 33,154

PRValue (x3): 99,462

คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: สหกรณ์ก้าวไกล: หนุนงบไทยนิยม ยั่งยืน กว่า 16 ล้านบาท เสริมแกร่งกลุ่มเกษตรกรทำนา...
...



หนุนงบไทยนิยม ยั่งยืน กว่า 16 ล้านบาท เสริมแกร่งกลุ่มเกษตรกรทำนาปะเคียบ บุรีรัมย์

โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ถือเป็นโครงการสำคัญของรัฐบาลที่ต้องการปฏิรูปภาคเกษตรฐานรากให้เข้มแข็ง โดยให้ทุกหน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดำเนินนโยบาย “การตลาดนำการผลิต” เพื่อแก้ปัญหาสินค้าเกษตรล้นตลาด เกษตรกรไม่มีที่ขาย ราคาตกต่ำ กรมส่งเสริมสหกรณ์จึงได้ส่งเสริมให้เกษตรกรรวมกลุ่มกันขยายผลเกษตรครบวงจรโดยใช้กลไกสหกรณ์ทั้งระบบ เพื่อลดต้นทุนการผลิต และภาครัฐภาคเอกชน เข้ามาช่วยเรื่องปัจจัยการผลิต เพื่อให้ผลผลิตมีคุณภาพตรงตามความต้องการของตลาด ซึ่งเห็นผลเป็นรูปธรรมแล้วหลายพื้นที่ ทำให้เกษตรกรอยู่ในอาชีพได้อย่างมั่นคง และมีรายได้ดีขึ้น

กลุ่มเกษตรกรทำนาปะเคียบ ต.ปะเคียบ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่ได้รับการสนับสนุนจากโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ผ่านกรมส่งเสริมสหกรณ์จนประสบความสำเร็จ ส่งผลให้สมาชิกกินดีอยู่ดี

นายเผด็จ ลิ้มอุบัติตระกูล ประธานกลุ่มเกษตรกรทำนาปะเคียบ กล่าวว่า กลุ่มเกษตรกรทำนาปะเคียบ จัดทะเบียนเป็นกลุ่มเกษตรกร เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2536 มีสมาชิกแรกตั้ง จำนวน 150 ราย ปัจจุบันมีสมาชิก จำนวน 405 ราย ส่วนใหญ่มีอาชีพทำนาเป็นหลัก ดำเนินธุรกิจบริการสมาชิก ประกอบด้วย การให้สินเชื่อเพื่อนำไปประกอบอาชีพ การจัดหาสินค้าและปัจจัยการผลิต มาจำหน่ายให้กับสมาชิก การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อจำหน่าย ธุรกิจรวบรวมข้าวเปลือกจากสมาชิก และเกษตรกรทั่วไป เพื่อแปรรูปเป็นข้าวสารปีละประมาณ 2,000 ตัน มูลค่า 39.128 ล้านบาท ซึ่งได้กำหนดแผนธุรกิจที่จะรวบรวมข้าวเปลือกจำนวน 2,000 ตัน/ปี ราคาตันละ 15,000 บาท นำมาแปรรูปเป็นข้าวสารบรรจุถุงสุญญากาศ เพื่อเพิ่มมูลค่าเป็นตันละ 35,000 บาท เพื่อยกระดับรายได้ให้แก่เกษตรกร

ทั้งนี้ โรงสีข้าวกลุ่มเกษตรกรทำนาปะเคียบ ได้รับอุดหนุนงบประมาณตามโครงการสนับสนุนอุปกรณ์แปรรูปผลผลิตทางการเกษตรภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ผ่านกรม



ส่งเสริมสหกรณ์ จำนวน 14,101,200 บาท และกลุ่มเกษตรกรสมทบเพิ่มเติมอีกจำนวน 1,808,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 15,909,200 บาท เพื่อดำเนินการก่อสร้างโรงสีข้าวพร้อมอุปกรณ์และโรงเรือนขนาด 24 ตันต่อวัน จำนวน 1 แห่ง เครื่องยังสี ขนาด 130 ชอง จำนวน 1 เครื่อง เครื่องซิลลูบลูกกลิ้ง ขนาด 1 แรงม้า เครื่องชั่งและกึ่งอัตโนมัติ ขนาด 15-50 กิโลกรัม จำนวน 1 เครื่อง เพื่อให้บริการสมาชิกกลุ่มเกษตรกร กลุ่มแปลงใหญ่ข้าว และเกษตรกรใกล้เคียง จำนวน 1,000 ราย โดยมีพื้นที่ปลูกข้าว ประมาณ 15,000 ไร่ ผลผลิตประมาณ 5,000 ตัน/ปี โดยได้มีการเชื่อมโยงเครือข่ายกับสหกรณ์การเกษตรที่รวบรวมข้าวเปลือกในพื้นที่ใกล้เคียง ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรคูเมือง จำกัด สหกรณ์การเกษตรพุทไธสง จำกัด สหกรณ์การเกษตรนาโพธิ์ จำกัด สหกรณ์นิคมแคนดง จำกัด กลุ่มนาแปลงใหญ่ในพื้นที่ใกล้เคียงการเชื่อมโยงเครือข่ายข้าวสารกลุ่มเกษตรกรโค่นี้อาภาบุรีรัมย์ สหกรณ์การเกษตรประเหลียน จำกัด จังหวัดตรัง และสหกรณ์อ้อมทรัพย์โรงพยาบาลพระปกเกล้า จำกัด จังหวัดจันทบุรี

การเชื่อมโยงเครือข่ายดังกล่าว เป็นการเพิ่มโอกาสในการขายผลผลิตให้แก่กลุ่มเกษตรกรทำนาปะเคียบอย่างมาก ส่งผลให้สมาชิกมั่นใจได้ว่าผลผลิตที่ออกมา มีแหล่งรองรับที่แน่นอน อีกทั้งยังขายได้ราคาที่ดีอีกด้วย



รัฐบาล "งานเข้า" อีกจนได้

เลือกคนผิดคิดจนตัวตาย...

6 การเลือกบุคคลเข้ามาดำรงตำแหน่ง "รัฐมนตรี" นั่นถือว่าเป็นความรับผิดชอบโดยตรงของนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้นำรัฐบาล เป็นความรับผิดชอบที่มีอาชญากรรมได้

กำลังว่าถึงกรณีที่เป็นข่าวโด่งดังในขณะนี้ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อีกทั้งยังเป็นแกนนำพรรคพลังประชาชนที่มีบทบาทสำคัญ

"พลังประชารัฐ" ได้แต่งตั้งให้เป็นผู้กุมพื้นที่ในภาคเหนือทั้งหมด ในการเลือกตั้งที่ผ่านมาและสามารถสำแดงพลังได้ ส.ส. เข้ามามากพอสมควร

ปทุมประวัติเคยผ่านเส้นทางการเมืองจากพรรคเพื่อไทย มาก่อนที่จะโยกมาสู่พลังประชารัฐอย่างเต็มตัว

ในแวดวงสังคมนั้นเป็นที่รับรู้กันว่าไม่ธรรมดา ที่เล่นบท ทั้ง "บู๊-บู้น" โดยเฉพาะวงการนักเลงหรือผู้มีอิทธิพลระดับมืออาชีพโดยเฉพาะตลาดคลองเตย

ยิ่งวงการหวยหรือสลากรินแบ่งรัฐบาลก็ไม่เบา

ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นรัฐมนตรีนั้น เริ่มต้นมีข่าวว่าปฏิเสธที่จะรับตำแหน่ง โดยให้น้องชายเป็นตัวแทน

จับปลัดจับผลูกลับได้เป็นรัฐมนตรีทำให้งงกันไปทั้งบาง สำหรับ "คนสีเทา" อย่างเขา

มืออยู่เรื่องหนึ่งที่เป็น "เงา" ติดตัวมาตลอด กรณีพัวพัน "ยาเสพติด" จนถูกจับกุมที่ออสเตรเลียเป็นเรื่องเป็นราวทำให้มีประวัติต่างพร้อมแต่ก็เอาตัวรอดมาได้ เพราะอ้างว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับ

ด้วยการเข้าใจผิด

ทำให้ทุกอย่างเงียบไปโดยปริยาย แต่ก็ยังเป็นปมติดตัวอยู่ กระทั่งล่าสุดหนังสือพิมพ์ซิดนีย์ มอร์นิง เฮอรัลด์ ได้ตีพิมพ์ รายงานพิเศษเกี่ยวกับ ร.อ.ธรรมนัส เคยถูกจับกุมที่ออสเตรเลีย เมื่อปี 2536

เจ้าตัวระบุว่าเป็นข้อหาเล็กน้อยและเตรียมฟ้องกลับหนังสือพิมพ์ฉบับนั้น

ก็เลยเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาอีกครั้งเมื่อฝ่ายค้านได้กดดันให้ "ลาออก" จากตำแหน่งเนื่องจากคุณสมบัติไม่เหมาะสมกับตำแหน่งรัฐมนตรี

พาดโยงไปถึงนายกฯว่าจะต้องปลดออกจากตำแหน่ง หลายรัฐมนตรีโดยเฉพาะ "2ป." ซึ่งมีบทบาทสำคัญในรัฐบาล ต่างก็ปิดปากเงียบไม่ให้ความเห็น แต่ให้ ร.อ.ธรรมนัสชี้แจงเอง

จนกระทั่งนายกฯได้ยืนยันจะไม่ปลด ร.อ.ธรรมนัสออกจากตำแหน่ง และเจ้าตัวก็ยืนยันไม่มีการลาออกแต่อย่างใด

เท่ากับด่วงหนักให้กับรัฐบาลที่นายกฯต้องแบกเอาไว้ คงเป็นปมการเมืองที่กลายเป็นอีก "จุดอ่อน" ของรัฐบาลโดยปริยาย

ก่อนหน้านี้อ ร.อ.ธรรมนัสถือเป็นจักรกลสำคัญของรัฐบาล และพลังประชารัฐที่ทำหน้าที่ประสานปัญหาต่างๆ หรือจะพูดมีปัญหาก็ให้บอก "ธรรมนัส" จนทำให้แก้ไขขัดแย้งทั้งในพรรคและบรรดาพรรคจิวที่ร่วมรัฐบาล

"มือปราบม้าพยศ" ว่ากันเถอะ

จนกระทั่งล่าสุดได้เคลียร์ปัญหาความไม่พอใจที่พรรคจิวไม่ได้ตำแหน่งประธาน กมธ.ถึงขั้นประกาศจะไม่สนับสนุนรัฐบาล ซึ่ง ร.อ.ธรรมนัสได้เข้าไปเคลียร์

เพียงแต่ครั้งนี้เขาบอกเหมือนเปรียบเทียบกับว่า "ผมเป็นคนเลี้ยงลิง เลี้ยงต้องเอากล้วยให้ลิงกินตลอดเวลา ขณะนี้เชื่อว่ากินจนอ้วนแล้ว น่าจะพอใจ"

เท่านั้นแหละ...งานเข้าทันที

อาการหน้าดำคร่ำเครียดของท่านนายกฯตอนนี้เลยสุดที่จะบรรยาย.

"สายล่อฟ้า"

กรมชลฯเผย8จว.อีสานท่วม โคราชวิกฤตอ่างเก็บน้ำแห้ง

เมื่อวันที่ 11 กันยายน นายทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้สั่งการให้กรมฯเร่งดำเนินการระบายน้ำที่ท่วมขังออกจากพื้นที่ จึงตั้งศูนย์บริหารน้ำท่วมขังส่วนหน้า ที่จังหวัดอุบลราชธานีขึ้น เพื่อลดผลกระทบกับประชาชน และเพื่อแก้ไขให้สถานการณ์กลับสู่ภาวะปกติให้เร็วที่สุด จากการคาดการณ์พบว่าพื้นที่อีสานและเหนือยังต้องเฝ้าระวัง โดยเฉพาะอำเภอวารินชำราบ น้ำจะสูงขึ้นอีก 10 เซนติเมตร หลังจากนั้น น้ำจะทรงตัว 5-7 วันก่อนที่จะค่อยๆ ลดระดับลง จนถึงสิ้นเดือนกันยายนนี้ ประชาชนจะสามารถกลับเข้าสู่บ้านเรือนและสถานการณ์จะเข้าสู่สภาวะปกติ ล่าสุดมีพื้นที่ประสบอุทกภัย (น้ำท่วม) 8 จังหวัดคือ กาฬสินธุ์ ยโสธร ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ มุกดาหาร อุบลราชธานี มหาสารคาม จำนวน 80 อำเภอ ครอบคลุมพื้นที่ 1,479,519 ไร่ ที่เทศบาล ต.บ้านไผ่ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น

ล่าสุดระดับน้ำลดลงจนกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว หลงเหลือเพียงซากปรักหักพังและข้าวของเครื่องใช้ของชาวบ้านที่ได้รับความเสียหาย ซึ่งชาวบ้านเก็บมากองรวมกันไว้รอให้รถเก็บขยะเทศบาลเมืองบ้านไผ่เข้ามาขนย้ายไปทิ้ง ทั้งนี้ นายรุจน์ รังษี นายอำเภอบ้านไผ่ กล่าวว่า ทางอำเภอจะเริ่มเข้ามาฟื้นฟูสภาพพื้นที่ภายในชุมชนที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วม ขณะนี้ระดับน้ำได้ลดลงจนสถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว โดยมีการระดมจิตอาสาจากทั้ง 10 ตำบลของ อ.บ้านไผ่ เข้ามาช่วยกันฟื้นฟู 14 ชุมชน สำหรับเงินเยียวยาตามระเบียบทางราชการความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงแต่ไม่เกิน 33,000 บาทต่อหลังคาเรือน ซึ่งตามเงื่อนไขจะต้องเป็นบ้านที่มีโฉนดถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น

ที่ จ.นครราชสีมา สภาพกักเก็บของอ่างเก็บน้ำหลังประสบภัยแล้งและฝนทิ้งช่วงยาวนาน แต่ได้รับอิทธิพลของพายุในห้วงที่ผ่านมา ทำให้มีฝนตกลงมาเติมน้ำเข้าอ่างเก็บน้ำในพื้นที่นั้น ล่าสุด 4 อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่มีปริมาณน้ำใช้การได้อยู่ในเกณฑ์น้อย เหลือน้ำกักเก็บ

เพียง 294.04 ล้านลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) หรือ 33.21% และใช้การได้ 256.60 ล้าน ลบ.ม. โดยเฉพาะอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ อย่าง อ่างเก็บน้ำตะคอง แม่เหลือน้ำกักเก็บ 158.30 ล้าน ลบ.ม. หรือ 50.34% แต่ใช้ได้แค่ 135.58 ล้าน ลบ.ม. หรือ 46.47% เท่านั้น อ่างเก็บน้ำลำพระเพลิง เหลือน้ำน้อยที่สุด 25.91 ล้าน ลบ.ม. หรือ 16.72% และใช้การได้ 25.19 ล้าน ลบ.ม. หรือ 16.30% ส่วนอ่างเก็บน้ำมูลบน เหลือน้ำ 38.28 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือ 27.15% เป็นน้ำใช้การได้ 31.28 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือ 23.35% และอ่างเก็บน้ำลำแจะ เหลือน้ำ 71.54 ล้าน ลบ.ม. หรือ 26.02% เป็นน้ำใช้การได้ 64.54 ล้าน ลบ.ม. สำหรับอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง 23 อ่าง เหลือปริมาณน้ำกักเก็บรวม 77.85 ล้าน ลบ.ม. หรือ 23.50% ใช้การได้ 52.81 ล้าน ลบ.ม. หรือ 17.25% โดยพบ 2 อ่างเก็บน้ำขนาดกลางวิกฤตหนักเหลือน้ำไม่ถึง 0.3% คือ อ่างเก็บน้ำหนองก อ.พระทองคำ มีปริมาณน้ำเหลือ 0.18 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือ ประมาณ 6.13% ไม่สามารถปล่อยน้ำให้ชาวบ้านได้ และอ่างเก็บน้ำบ้านห้วยตะคร้อ อ.คง เหลือปริมาณน้ำ 0.64 ล้าน ลบ.ม. หรือ 6.80% ใช้การได้เพียง 0.01 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือ 0.18% เท่านั้น